

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
ในวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางกฤษฎาพร บุญล้อม	ประธานสภา อบต.สระแก้ว	กฤษฎาพร บุญล้อม	
๒	นางจำเนียร วัฒนธนะ	รองประธานสภา อบต.สระแก้ว	จำเนียร วัฒนธนะ	
๓	นายชาญยุทธ โนนบุ	เลขาธิการสภา อบต.สระแก้ว	ชาญยุทธ โนนบุ	
๔	นางอรนาถ แป้นเงิน	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๓	อรนาถ แป้นเงิน	
๕	นางรุ่งนภา อังคุนะ	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๓	รุ่งนภา อังคุนะ	
๖	นางมณี สายไชยसान	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๔	มณี สายไชยसान	
๗	นางสาวรสรินทร์ ปะตาทะโย	สมาชิกสภา อบต.สระแก้ว หมู่ที่ ๑๑	รสรินทร์ ปะตาทะโย	

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพรรณ ศรีภูวงค์	นายก อบต.สระแก้ว	สุพรรณ ศรีภูวงค์	
๒	นายสิงทอง เข้มเงิน	รองนายก อบต.สระแก้ว	สิงทอง เข้มเงิน	
๓	นายจันท์ แป้นเงิน	รองนายก อบต.สระแก้ว	จันท์ แป้นเงิน	
๔	นายลำ ศรีจันท์	เลขาธิการนายก อบต.สระแก้ว	ลำ ศรีจันท์	
๕	นายวัชระ ราชโกฏิ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	วัชระ ราชโกฏิ	
๖	นางสาวนันทัก เฟ่งพิศ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นันทัก เฟ่งพิศ	
๗	นายชอบ กรุรัมย์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	ชอบ กรุรัมย์	
๘	นางสุนนมาลย์ แก้วปินตา	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร	สุนนมาลย์ แก้วปินตา	
๙	นายสุรวุฒิ คิตรีรัมย์	นายช่างโยธา	สุรวุฒิ คิตรีรัมย์	
๑๐	นางสงกา ทีภูงา	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์	สงกา ทีภูงา	
๑๑	นายสุนทร สุมารุ	ผู้ช่วยนายช่างโยธา	สุนทร สุมารุ	
๑๒	นางนงคาร แป้นเงิน	พนักงานจ้างทั่วไป	นงคาร แป้นเงิน	

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

นายชาญยุทธ โนนบุ
เลขานุการสภาฯ

วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ซึ่งบัดนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เข้าประชุมจำนวน ๖ ท่าน จากทั้งหมด ๖ ท่าน ถือว่ามาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาทั้งหมด จึงถือว่าครบองค์ประชุมแล้ว ก่อนที่ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วจะเปิดประชุม ผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว จุดธูป เทียน บูชา พระรัตนตรัย และกล่าวเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ค่ะ

นางกฤษฎาพร บุญล้อม
ประธานสภาฯ

สวัสดีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ดิฉันขอดำเนินการเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ บัดนี้ ระเบียบวาระการประชุมคือ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง กระทุ้งถาม

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๕.๑ พิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

๕.๒ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๓ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นางกฤษฎาพร บุญล้อม
ประธานสภาฯ

ตามที่สภาฯ ได้ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว อ่านรายงานการประชุม

นายชาญยุทธ โนนบุ
เลขานุการสภาฯ

อ่านรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้สมาชิกฟังโดยละเอียด

นางกฤษฎาพร บุญล้อม

ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว ได้อ่านรายงาน

<p>ประธานสภา</p>	<p>การประชุมไปแล้วนั้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสอง กล่าวว่า การแก้ไขข้อบัญญัติในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น มีสมาชิกท่านใดจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ก็เป็นอำนาจของมติสภาแห่งนี้ ขอให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจการรายงานการประชุมสภาฯ หากมีข้อความใดที่ยังไม่สมบูรณ์หรือจะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมก็ขอเรียนนำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อมติที่ประชุมสภาฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ดิฉันจะให้ท่านสมาชิกสภาฯ ตรวจสอบรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขขอให้เสนอได้</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>นางกฤษฎาพร บุญล้อม ประธานสภา</p>	<p>เมื่อที่ประชุมไม่มีการเสนอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมดิฉันจึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๔ ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่ ถ้าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมขอให้ท่านสมาชิกฯ ยกมือ</p>
<p>ที่ประชุม</p>	<p><u>มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เห็นชอบ ๖ เสียง -ไม่เห็นชอบ ไม่มี-</u></p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๓</p>	<p>เรื่องกระทู้ถาม -ไม่มี-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๔</p>	<p>เรื่องเสนอเพื่อทราบ -ไม่มี-</p>
<p>ระเบียบวาระที่ ๕</p>	<p>เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๕.๑ เรื่อง พิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว</p>
<p>นายกฤษฎาพร บุญล้อม ประธานสภา</p>	<p>ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้เสนอญัตติการจ่ายเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว มติที่ประชุมให้เลื่อนการปรึกษาทั้งหมดทุกโครงการในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน ๓๑๖,๐๐๐ บาท</p> <p>๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</p> <p>งาน ก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>๑) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางสายทางหลักให้ได้มาตรฐาน</p> <p>๒) เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ซึ่งเป็นเส้นทางสายรอง ให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกและตลอดทั้งปี</p> <p>งานที่ทำ</p> <p>- ปรับปรุงถนนให้ได้มาตรฐาน และใช้สัญจรได้อย่างสะดวก</p> <p>๑. <u>ประเภทถนน เป็นเงิน ๓๑๖,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น</u></p> <p>๑.๑) <u>ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายลำห้วยปอพาน บ้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ต.สระแก้ว เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท</u></p> <p>เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายลำห้วยปอพาน บ้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ปรับปรุงโดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมตลอดสายใช้วัสดุหิน</p>

คลุกทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๖๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดินเหนียว ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

มติที่ประชุม :

พิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายลำห้วยปอพาน บ้านหนองกราด หมู่ที่ ๕ ต.สระแก้ว เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท

ผู้มาประชุม ๖ คน

เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

๑.๒) ค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายลำห้วยอิสาน บ้านหนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑ ต.สระแก้ว เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการค่าปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายลำห้วยอิสาน บ้านหนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑ ปรับปรุงโดยการเกรดปรับพื้นทางเดิมตลอดสายใช้วัสดุหินคลุกทำผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบและบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากสภาพถนนเดิมเป็นดินเหนียว ประชาชนไม่สามารถใช้สัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝน จึงจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อปรับปรุงถนนให้ใช้การได้ตลอดทั้งปี และไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เพราะงบประมาณไม่เพียงพอ

มติที่ประชุม :

พิจารณาการจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกถนนสายลำห้วยอิสาน บ้านหนองกวังกำ หมู่ที่ ๑๑ ต.สระแก้ว เป็นเงิน ๑๙๙,๐๐๐ บาท

ผู้มาประชุม ๖ คน

เห็นชอบ - เสียง

ไม่เห็นชอบ ๕ เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง

ที่ประชุม

มีมติให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วใช้จ่ายจากเงินงบกลาง งบกลาง เงินสำรองจ่าย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสระแก้ว

๕.๒ เรื่อง พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

นางกฤษฎาพร บุญล้อม ประธานสภาฯ ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ชี้แจง

นายสุพรรณ ศรีภูวงศ์ นายก อบต.ฯ ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชนให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นจึงได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้พิจารณาอนุมัติ ดังนี้

ลำดับที่	โอนตั้งจ่ายรายการใหม่/โอนเพิ่ม	โอนลด
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารทั่วไป งบ งบลงทุน ประเภท ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน สำหรับผู้บริหาร งบประมาณอนุมัติ ๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๙,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๑๙,๕๐๐ บาท เหตุผล/คำชี้แจงการโอนงบประมาณรายจ่าย - เนื่องจากไม่ได้ประมาณการรายจ่ายไว้ / เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๓,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๐๐ บาท	แผนงานบริหาร งานทั่วไป งานบริหารงาน คลัง งบบุคลากร เงินประจำตำแหน่ง งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท งบประมาณก่อนโอน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวนเงินที่โอน ๑๙,๕๐๐ บาท งบประมาณหลังโอน ๒๒,๕๐๐ บาท

- มติที่ประชุม : อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 รายการแก้ไขสำนักงาน สำหรับผู้บริหาร
 ผู้มาประชุม ๖ คน
 เห็นชอบ ๕ เสียง
 ไม่เห็นชอบ - เสียง
 งดออกเสียง ๑ เสียง
- ๕.๓ เรื่อง พิจารณาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว
- นางกฤษฎาพร บุญล้อม ตามที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วได้ยื่นญัตติต่อสภาองค์การบริหาร
 ประธานสภา ส่วนตำบลสระแก้ว เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ
 รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอให้ชี้แจงค่ะ
- นายสุพรรณ ศรีภูวงค์ ด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเสนอ
 นายก อบต.๑ ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้วเพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้

หลักการ

ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่าย
 ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจ
 อนุมัติของสภาท้องถิ่น

เหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไป
 อย่างมีประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและปฏิบัติให้เป็นไป
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น
 พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในหมวด
 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
 สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย จึง
 ได้เสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย ได้ พิจารณาอนุมัติ จำนวน ๑ ราย รายละเอียดดังนี้

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เครื่องเล่นโยนปีนปีน

ฉบับแรก งบประมาณ อนุมัติ ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
๑	<p>เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์๒๕นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ -ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๕ HP -ระบบสตาร์ทเครื่องมือดึงสตาร์ท -แผ่นบังคับโซ่ ๒๕ นิ้ว -ขนาดโซ่สำหรับบาร์ ๒๕ นิ้ว -ชุดเครื่องมือ ๑ ชุด</p> <p>ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนัก งบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ราคาท้องถิ่น (สำนัก ปลัด)</p>	<p>เครื่องยนต์เบนซิน ๑๑.๕ นิ้ว เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง คุณลักษณะพื้นฐาน -เครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ -ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ไม่น้อย กว่า ๑.๕ HP -ระบบสตาร์ทเครื่องมือดึงสตาร์ท -แผ่นบังคับโซ่ ๑.๕ นิ้ว -ขนาดโซ่สำหรับบาร์ ๑.๕ นิ้ว -ชุดเครื่องมือ ๑ ชุด</p> <p>ไม่ปรากฏตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์สำนักงบประมาณเป็นไปตาม เกณฑ์ราคาท้องถิ่น (สำนักปลัด)</p>

มติที่ประชุม : อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รายการเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ๒๕ นิ้ว
ผู้มาประชุม ๖ คน
เห็นชอบ ๕ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

นางกฤษฎาพร บุญล้อม สมาชิกท่านใดมีอะไรจะถามหรือมีข้อสงสัยอีกหรืออภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉัน
ประธานสภาฯ ขอให้เลขานุการสภาสรุปรายงานการประชุม
นายชาญยุทธ โนนบุ สรุปรายงานการประชุม
เลขานุการสภาฯ

นางกฤษฎาพร บุญล้อม มีสมาชิกสภาท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉันขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละ
ประธานสภาฯ เวลามาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณค่ะ ขอปิดประชุมค่ะ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ ชาญยุทธ โนนบุ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายชาญยุทธ โนนบุ)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว

ลงชื่อ มณี สายไชยสาน ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางมณี สายไชยสาน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๔

ลงชื่อ อรนาถ แป้นเงิน กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางอรนาถ แป้นเงิน)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ รุ่งนภา อังคุนะ เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นางรุ่งนภา อังคุนะ)
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ กฤษฎาพร บุญล้อม ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นางกฤษฎาพร บุญล้อม)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว